

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị trấn Đak Đoa**

#### **I. Khái quát tình hình các thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn Đak Đoa giai đoạn 2015 - 2020**

Thị trấn Đak Đoa có diện tích tự nhiên 2.120,1 ha. Dân số 4.548 hộ với 17.142 nhân khẩu. Từ năm 2015 đến hết năm 2018 thị trấn Đak Đoa có 20 thôn, tổ dân phố, trong đó có 07 thôn đồng bào dân tộc thiểu số; đầu năm 2019 thực hiện Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố quy mô hộ dân chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Sau khi sáp nhập, thị trấn Đak Đoa từ 20 thôn, tổ dân phố còn 13 thôn, tổ dân phố; trong đó có 04 thôn đồng bào dân tộc thiểu số, dân số 1.212 hộ với 4.141 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 24,16 % tổng dân số thị trấn.

Giai đoạn 2015 - 2020, thị trấn Đak Đoa thuộc khu vực II (có 03 thôn đặc biệt khó khăn) đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là người Bahnar và Jrai. Đến năm 2021, số hộ nghèo toàn thị trấn 153 hộ, tỷ lệ 3,36%/tổng số hộ dân (theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025), trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số 135 hộ, tỷ lệ 11,14%/tổng hộ dân tộc thiểu số, số hộ cận nghèo là 141 hộ, chiếm 3,1% tổng số hộ dân trên địa bàn, trong đó hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 89 hộ, chiếm 7,34% tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Giai đoạn 2015 - 2020, các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn thị trấn, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả cao. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,56% (theo tiêu chí cũ), đến năm 2019 giảm còn 1,46%, cuối năm 2020 giảm còn 1,07%; từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2020 có 163 hộ thoát nghèo, bình quân hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,8%, trong đó có 120 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Tổ chức dạy nghề cho 25 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động, trong đó, giải quyết việc làm trong các doanh nghiệp 850 lao động; thông qua vốn vay giải quyết việc làm 129 lao động; xuất khẩu lao động 19 người. Cấp phát 9.479 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; Cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 32/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007, quyết định số 54/2012/QĐ-TTg, ngày 04/12/2012 và quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/05/2013 từ

Ngân hàng Chính sách xã hội: 166 hộ với số tiền 5,582 tỷ đồng. Chính sách trợ cước, trợ giá và Chương trình 135 hỗ trợ được 1.348 kg giống lúa; 19.373 kg phân bón; 50 con bò giống, 16 con lợn giống; 39.915 kg muối Iốt; đầu tư xây dựng mới 10 công trình cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí là 6,92 tỷ đồng; cử cán bộ tham gia 05 lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng cho cán bộ thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 với 25 lượt người tham gia.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá từng bước được cải thiện góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 99,8%; thị trấn được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục và duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hằng năm.

Thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai đồng bộ và đạt tỷ lệ cao, như: tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng mở rộng hằng năm đạt trên 99%; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi còn 5,4%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,58%.

Thiết chế văn hóa từng bước được xây dựng hoàn thiện, văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Đời sống và trình độ dân trí, nhận thức của người dân được nâng lên góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở thôn đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng.

**Hạn chế:** Nguồn lực đầu tư cho thôn đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu, nên nhìn chung kinh tế - xã hội ở các thôn đồng bào dân tộc thiểu số chậm phát triển, số hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, tự phát, đầu ra cho nông sản chưa ổn định, dẫn đến đời sống và sản xuất của người dân còn nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội và dân sinh chưa được đầu tư đồng bộ: hệ thống thủy lợi, mạng lưới tưới tiêu còn yếu kém, ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất chưa được chú trọng. Tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất vẫn còn xảy ra, hạn hán, ngập úng xảy ra hằng năm đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Cán bộ làm công tác dân tộc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số làm việc trong hệ thống chính trị của thị trấn còn thấp; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

#### **Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:**

- Nguyên nhân khách quan: trong những năm qua, thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân.

- Nguyên nhân chủ quan: Nguồn lực đầu tư ở những thôn đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; huy động nguồn lực đóng góp của cộng đồng còn hạn chế; một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng; các thế lực thù địch, phản động lợi dụng

tình hình đời sống kinh tế của một bộ phận người dân còn khó khăn và nhận thức hạn chế để tuyên truyền, kích động chống phá.

## **II. Mục đích, yêu cầu**

### **1. Mục đích**

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy Gia Lai và Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị trấn Đak Đoa.

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất về hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch này, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị trong tổ chức thực hiện.

### **2. Yêu cầu**

- Xác định việc triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Đak Đoa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải phù hợp, bám sát nội dung Chương trình, chỉ tiêu đã đề ra.

- Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát sự chỉ đạo của huyện; tình hình, điều kiện thực tế của thị trấn Đak Đoa để điều chỉnh phù hợp; đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn, từng thôn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng lộ trình, đạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, nhất là các giải pháp trọng tâm phù hợp với điều kiện thực tế của thị trấn. Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các bộ phận chuyên môn, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động đảm bảo kịp thời, đồng bộ, tuân thủ quy trình, quy định của Nhà nước.

## **III. Mục tiêu**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 02/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa (khóa XVII) về xây dựng thị trấn Đak Đoa đạt các tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025 và phát triển theo hướng đô thị văn minh, định hướng đến năm 2030; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội thôn đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Đak Đoa lần thứ

VIII. Ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ cho những thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Giảm nghèo nhanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của huyện, thị trấn. Phát triển toàn diện về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng thực lực chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

## **2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030**

- Về giảm nghèo: Phấn đấu giảm nghèo hàng năm từ 0,5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều, giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm bình quân trên 1,71% (áp dụng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025). Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4% và tỷ lệ hộ cận nghèo hàng năm giảm 0,6 % trở lên, giai đoạn 2026 - 2030 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%/năm.

- Đến năm 2025 thực hiện đạt các tiêu chí đô thị loại IV và phát triển theo hướng đô thị văn minh, định hướng đến năm 2030.

- Về hạ tầng: Tiếp tục nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện sinh hoạt tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu 95% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung theo đề án cấp nước sinh hoạt của tỉnh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe phát thanh.

- Về bố trí, sắp xếp ổn định dân cư: Tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

- Về giáo dục - đào tạo: Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp 99%. Nâng cao chất lượng các trường đạt chuẩn quốc gia.

- Về y tế: Tăng cường công tác y tế để người đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; duy trì tiêu chí Quốc gia về y tế; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Về lao động, việc làm: Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong độ tuổi đến năm 2025 đạt 70% và đạt trên 80% vào năm 2030.

- Về văn hóa: Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Đến năm 2025, 100% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn khu dân cư văn hóa.

- Về đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc: Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ phụ trách công tác dân tộc. Đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số của địa phương.

## **IV. Nhiệm vụ và giải pháp**

**1.** Tiếp tục thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Triển khai đồng bộ, hiệu

quả việc xây dựng đô thị loại IV và phát triển theo hướng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy Gia Lai và Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gồm 10 dự án sau:

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt.
- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.
- Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.
- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.
- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
- Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.
- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.
- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.
- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

**2.** Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực đối với cán bộ làm công tác dân tộc để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc; đảm bảo đồng bộ, thống nhất, ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

**3.** Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu của Chương trình sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nhằm từng bước thay đổi và làm chuyển biến nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường chủ động vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động *“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”*.

4. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

5. Huy động, lồng ghép các nguồn lực từ Nhà nước, xã hội hóa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

6. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình ở các thôn, tổ dân phố, thường xuyên theo dõi, quan tâm đến đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, khắc phục những thiệt hại do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở thôn đồng bào dân tộc thiểu số.

## **V. Tổ chức thực hiện**

### **1. Cán bộ Dân tộc – Tôn giáo thị trấn**

Tham mưu cho lãnh đạo UBND thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn triển khai cho các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thực hiện tốt cuộc vận động *“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”*.

Tham mưu thực hiện tốt công tác nắm tình hình ở các thôn, tổ dân phố, thường xuyên theo dõi, quan tâm đến đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, khắc phục những thiệt hại do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở thôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn tham mưu UBND thị trấn triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

### **2. Công chức Văn hóa – xã hội**

Tham mưu cho lãnh đạo UBND và Ban chỉ đạo giảm nghèo thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn triển khai cho các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền mục tiêu của Chương trình sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số nhằm từng bước thay đổi và làm chuyển biến nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường chủ động vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động *“Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”*.

Hàng năm tham mưu thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đào tạo nghề và giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, tổ dân phố vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Tham mưu UBND thị trấn thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt

đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; quan tâm đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

### **3. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường**

Thường xuyên tham mưu cho UBND thị trấn đề nghị cấp có thẩm quyền nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện sinh hoạt tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với cán bộ Dân tộc - Tôn giáo thị trấn tham mưu, đề xuất việc giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tham mưu thực hiện tốt việc phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng thôn, tổ dân phố để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Vận động nhân dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp bền vững gắn với ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

### **4. Công chức Tư pháp – hộ tịch**

Tham mưu cho lãnh đạo UBND phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn triển khai cho các thôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đồng bào dân tộc thiểu số; vận động Nhân dân tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; xóa bỏ phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu; chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

### **5. Công chức Tài chính – kế toán**

Tham mưu UBND thị trấn lập kế hoạch, huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình, trong đó ưu tiên bố trí thêm ngân sách địa phương để thực hiện một số lĩnh vực. Thực hiện tốt các hoạt động giải ngân, thanh quyết toán các dự án, hoạt động thuộc chương trình.

### **6. Công chức Văn phòng – thống kê**

Chủ trì phối hợp với các bộ phận chuyên môn tham mưu UBND thị trấn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức. Tham mưu thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại và giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

### **7. Trưởng Công an thị trấn**

Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn, các thôn, tổ dân phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn nói chung và tại các thôn đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

## 8. UBMTTQVN và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chương trình số 29- CTr/TU, ngày 20/01/2022 của Tỉnh ủy Gia Lai và Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và kế hoạch này tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân; cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của từng ngành, từng thôn, tổ dân phố. Kịp thời phát hiện, biểu dương những mô hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. Trong quá trình thực hiện cần gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững*”.

## 9. Các thôn, Tổ dân phố

Tuyên truyền, vận động Nhân dân, đặc biệt là các thôn đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; xóa bỏ phong tục tập quán, hủ tục lạc hậu; chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức tự lực, tự cường chủ động vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững*”.

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình ở các thôn, tổ dân phố, thường xuyên theo dõi, quan tâm đến đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, khắc phục những thiệt hại do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở thôn, tổ dân phố, đặc biệt là các thôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thị trấn Đak Đoa; đề nghị cán bộ, công chức UBND thị trấn, các ban ngành đoàn thể và các thôn, tổ dân phố triển khai thực hiện./.

### Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Phòng Dân tộc huyện (b/c);
- Thường trực Đảng ủy (b/c);
- Thường trực HĐND thị trấn (b/c);
- Mặt trận và các đoàn thể thị trấn (p/h);
- CB,CC UBND thị trấn (t/h);
- Các thôn, TDP (t/h);
- Lưu VP.UBND.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Thành**